

สพม.34

ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

นำเสนอเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนในพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะ 2 เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 โดยข้าราชการครูได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.โครงการสำคัญตามพระราชดำริ (โครงการนำพระบรมราชาบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ , ศาสตร์พระราชา , ยกกระดับคุณภาพโรงเรียนพระราชดำริ (กพด.),โครงการจิตอาสา,โครงการทุนการศึกษาและทุนเฉลิมราชกุมารี)

2.โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project , โครงการโรงเรียนประชารัฐ, โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา, โครงการเรียนรวม)

3.โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (งานหลักสูตร , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาในการสื่อสารได้ , โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) , งานประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดการเรียนการสอนสาระภาษาต่างประเทศและโครงการ Boot Camp, การพัฒนาครูคู่ปองครู , กระบวนการนิเทศภายใน, ระบบอินเทอร์เน็ต)

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (กลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขต, โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัด, เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้)

โครงการบูรณาการครบวงจร

ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้ติดตามผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางภักดิ์ศรีธัญญา คมนสุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนให้การต้อนรับ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่าการออกนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นกระบวนการทำงาน และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียน ในการแนะนำช่วยเหลือ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ตลอดจนการชี้แนะส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาในการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข

ด้าน นางภักดีศรีธัญญา คมนุสสุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้เขาสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการยกระดับโรงเรียนพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องเขามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาคณะครูและผู้เรียน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตร และสภาพแวดล้อม ในการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้คณะครูและผู้เรียนได้แสดงออกความสามารถ ที่ได้พัฒนาก้าวไกล

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของครู เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับโรงเรียนต่อไป